



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 26 กันยายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2560</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. กล่าวว่า เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภายใต้พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดยปีนี้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560 จะจัดระหว่างวันที่ 20-22 ธ.ค. 2560 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรัมเมืองทองธานี ภายใต้แนวคิดหลัก “10ปี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ สู่วัฒนธรรมสุขภาพ” มีภาคีภาครัฐ ภาควิชาการ วิชาชีพ ภาคประชาสังคม ชุมชนและท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า 600 องค์กร</p>
สยามรัฐ	<p><b>จับบริษัทฯ แก้อื้อ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์ เลขานุการ อัย. เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสาวถึงแหล่งกระจายยาน้ำแก้อื้อและยาน้ำแก้แพ้ที่นำไปใช้ในทางไม่เหมาะสม 2 แหล่งใหญ่ คือ ยาน้ำเชื่อมแก้แพ้ Cephendryl syrup ผลิตโดย บ.นิวโลฟฟาร์มา ใน จ.ปัตตานี และยาน้ำแก้อื้อ A-Chlordyl Syrup ผลิตโดย บ.โมเดิร์น ฟาร์มา ใน จ.ชุมพรและนครศรีธรรมราช พบหลักฐานเจตนาทำรายงานผลิตและรายงานขายยาไม่ตรงตามจริง ทำให้มียาที่ไม่มีการรายงานการขายไหลออกนอกระบบ ซึ่งอัย.จะติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด หากพบจะดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนทุกราย อาจถึงขั้นพักใช้ใบอนุญาต</p>
สยามรัฐ	<p><b>ตรวจร้านเหล้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ป.ป.ส. สรรพสามิต สน.ลาดกระบัง กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการเฉพาะกิจตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ตรวจสอบสถานบริการ ดิไอโซน ช้างม.พระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ร้าน Chic bar และร้าน Climax ซึ่งได้รับร้องเรียนเปิดเกินเวลาและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี พบมีการกระทำผิดพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ตามมาตรา 28 ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกำหนด มาตรา 29 (1) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี มาตรา 30 (3) จัดโปรโมชั่นลดราคาส่งเสริมการขาย และมาตรา 32 โฆษณา แสดงชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าเครื่องดื่ม และพบบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี 16 ราย ผู้ไม่พกบัตรประชาชน 14 ราย ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนหญิงมีจำนวนมาก</p>
M2F	<p><b>ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ผลสำรวจกลุ่มวัยรุ่นอายุ 13-17 ปี ทั่วประเทศในปี 2559 พบว่า วัยรุ่นมีปัญหาสุขภาพจิต และมีความคิดอยากตาย เฉลี่ยร้อยละ 14 หรือประมาณ 560,000 คน จาก 4 ล้านคน จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ว่าด้วยสุขภาพและพัฒนาการวัยรุ่น พ.ศ. 2560-2569 ครอบคลุมการดูแลเด็กอายุ 10-19 ปี ประมาณ 9 ล้านคน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างการเจริญเติบโตที่ดี และส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขของวัยรุ่น</p>
ไทยโพสต์ เดลินิวส์	<p><b>เปิดศูนย์ความเป็นเลิศรักษามะเร็งเต้านม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าวเปิด “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งเต้านม” สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และกล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของโลกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้สูญเสียประชากรและเสียเงินในการรักษาจำนวนมาก จึงได้จัดทำแผนพัฒนาบริการสุขภาพด้านมะเร็ง เน้นตั้งแต่การป้องกันด้วยการตรวจคัดกรองโรค หากพบจะนำเข้าระบบการรักษา เพิ่มโอกาสหายขาดมากขึ้น พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง เพื่อดูแลผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมการรักษาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น แมมโมแกรม หากยังตรวจไม่พบจะมีเทคโนโลยีเครื่องถ่ายภาพแมมมาตรวจซ้ำ ควบคู่กับการผ่าตัดด้วยเทคนิคการสงวนเต้านม ช่วยลดเวลาในการต้องมาฉายแสงซ้ำหลังการผ่าตัด ลดผลข้างเคียงจากการรักษา และยังสามารถค้นหาภาวะข้อไหล่ติด ซึ่งเป็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ภาวะที่พบมากหลังผ่าตัด ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวได้รับรางวัลบริหารภาครัฐแห่งชาติ และอยู่ระหว่างพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันในมือถือ เพื่อให้ผู้หญิงสามารถตรวจความเสี่ยงได้ด้วยตัวเอง
มติชนออนไลน์	<p><b>รพ.อภัยภูเบศรสอนทำฤๅษีตัดตนระหว่างรอตรวจ</b></p> <p>-เสนอข่าว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรนำทำฤๅษีตัดตนมาให้ผู้ป่วยหรือญาติที่นั้รอคิวพบแพทย์บริหารร่างกาย โดยมีเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยเป็นผู้สาธิต เพื่อลดความเครียดกับผู้ป่วยที่รอคิวตรวจนาน ดำเนินการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้าและบ่าย ที่บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก และที่คลินิกย่อยอื่น ๆ พบว่าผู้ป่วยให้ความร่วมมือดี ทำให้ไม่เครียดหรือหงุดหงิดขณะนั้รอแพทย์ตรวจ และเป็นการพึ่งตนเองให้มีสุขภาพดีด้วยกายบริหารแบบไทย โดยทำที่ใช้สอนมี 3 ท่า คือ ทำอวดแหวนเพชร ใช้บรรเทาปวดข้อมือ ปวดนิ้ว ป้องกันนิ้วล็อก ทำยิงธนู แก้กการปวดสะบัก และทำยืดเนื้อคอ แก้อาการปวดต้นคอ ใช้เวลาสอนประมาณ 10-15 นาที</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>งานวิจัยสมุนไพรรักษาโรคเรื้อรัง</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ปากนคร คลินิกการแพทย์แผนไทย หมู่ที่ 5 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เมธาจารย์ บรรจง นันทโรจนานพร นักวิจัยอิสระ ผู้ก่อตั้ง Probiotic &amp; Herbal Co. Ltd. จัดแถลงข่าวงานวิจัย ชุดที่ 3 ว่า ได้พัฒนากลุ่มจุลชีพและกลุ่มสมุนไพรเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น มะเร็ง เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง ไมเกรน ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ โรคระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ เช่น ภูมิแพ้ SLE โรคปวดข้อรูมาตอยด์ เป็นต้น</p> <p>โดยกลุ่มจุลชีพที่พัฒนา ได้แก่ Probiotic, Yeast และ Endophytic Fungi B19 จากการนำมาทดลองกับอาสาสมัครผู้ป่วยโรคมะเร็ง พบว่าเพียงไม่กี่สัปดาห์อาการของโรคเริ่มดีขึ้นจนหายเป็นปกติ เม็ดเลือดขาวหยุดการโจมตีเนื้อเยื่อของร่างกายตนเอง เช่นโรค SLE และรูมาตอยด์ และยังได้ค้นคว้าวิจัยจนพบฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนแคลซิโทนิน และกลุ่มสมุนไพรใหม่ เพื่อใช้ร่วมในการรักษาอาการ และอ้างว่าขณะนี้ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญโรคเรื้อรังข้างต้น โดยรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขยอมรับงานวิจัยนี้</p>
เพจถิ่นบ้านออนไลน์	<p><b>จับแก๊งค์หลอกขายยาแผนโบราณ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสุทิน เชื้อนเป็ก สสอ.ปัว ร่วมกับ สภ.ปัว และผู้นำตำบลศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน จับกุมกลุ่มบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่บ้านหมู่ 8 บ้านทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน มีการตั้งหน่วยตรวจสุขภาพโดยเครื่องวิเคราะห์สุขภาพด้วยสนามแม่เหล็ก ควอนตัม และมีพฤติกรรมหลอกขายยาแผนโบราณชุดละ 1,200 บาท มีผู้หลงเชื่อซื้อยาประมาณ 20 คน เจ้าหน้าที่ยึดของกลางทั้งหมดและส่งดำเนินคดีใน 4 ข้อหา คือ 1.กระทำผิดพ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ 2.กระทำผิดพ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะฯ 3.กระทำผิดพ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ และ 4.กระทำผิดพ.ร.บ.ยา</p> <p>ด้านเพจหมอแล็บแพนด้า ได้โพสต์ข้อความเตือนภัยว่า ช่วงนี้เริ่มมีเครื่องตรวจสุขภาพปลอมมาหลอกขาย อ้างว่าแค่วางมือที่แท่งแม่เหล็กควอนตัม จะสามารถรู้ทุกอย่าง อย่าหลงเชื่อ เครื่องควอนตัมใช้หลักการความต้านทานไฟฟ้าธรรมดา ไม่มีแม่เหล็กอะไรทั้งสิ้น โดยระยะหลังมีการนำเครื่องไปใช้ขายคอร์สสร้างพิษและอาหารเสริม</p>
เดลินิวส์ มติชน	<p><b>ยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวเพิ่ม</b></p> <p>-เสนอข่าว นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวฯ เปิดเผยว่า เตรียมหารือกับสธ. เพื่อพิจารณา ยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยว สำหรับการมารักษาตัวและพักฟื้นในไทยเป็นเวลา 90 วัน ให้กับประเทศต่าง ๆ เพิ่ม ได้แก่ ญี่ปุ่น เนปาล ภูฏาน ศรีลังกา และบังกลาเทศ เป็นต้น จากปัจจุบันที่อนุมัติให้กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และจีน มั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวระยะยาวได้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากกลุ่มประเทศดังกล่าวนิยมเดินทางมาใช้บริการและพักฟื้นด้านการแพทย์ในเมืองไทยมากขึ้น และกลุ่มนี้มีการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป</p>
มติชน	<p><b>เตียงไดนามิกช่วยผู้ป่วยสูงวัย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พนัส โสภณพงษ์ นพ.สสจ.กาญจนบุรี เปิดเผยในการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2560 ว่า ได้มีการคิดค้นนวัตกรรม "เตียงไดนามิกพิชิตแผลกดทับ" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่นอนติดเตียง ป้องกันการเกิดแผลกดทับ ที่นำไปสู่ปัญหาการติดเชื้อและอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้ พร้อมจะขยายให้ทุกรพ. ในจังหวัดนำไปปรับใช้</p>
ไทยโพสต์	<p><b>วัดโรคในเรือนจำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายกอบเกียรติ กลวิวัฒน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวถึงกรณีการแพร่ระบาดของวัณโรคในเรือนจำหลายแห่ง ว่า สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค สปสช. และกรมราชทัณฑ์ ได้คัดกรองผู้ต้องขังในเรือนจำโดยถ่ายภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>รังสีทรวงอก 100 เเปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งให้ตรวจเสมหะผู้ป่วยที่ต้องสงสัยด้วยเครื่อง Gene-x-Pert ทำให้พบผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันพบผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ 142 แห่งทั่วประเทศ รวม 3,368 คน โดยผู้ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคจะได้รับยารักษาอยู่ในห้องแยกการควบคุมในระยะแพร่เชื้อ 2 เดือนแรก หลังจากพ้นระยะติดต่อกันแล้วจะมีการควบคุมให้กินยาทุกวันจนกว่าจะหายขาด ส่วนการป้องกัน มีการแจกหน้ากากอนามัยเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในเรือนจำแล้ว</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>โรคเลือดออกง่าย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชูชัย ศรชานี รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียเป็นโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูง สปสช.มีการดำเนินการเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับแฟคเตอร์เข้มข้นที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคอย่างครบถ้วนที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ สามารถช่วยผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียที่ลงทะเบียนในรพ.จังหวัด รพศ.และรพ.มหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้บ้าน โดยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์จะแนะนำและสอนผู้ป่วยและครอบครัว ให้ดูแลรักษาผู้ป่วยเองที่บ้าน สามารถฉีดแฟคเตอร์เข้มข้นเข้าหลอดเลือดดำเมื่อเริ่มมีอาการติดขัดที่ข้อหรือกล้ามเนื้อ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยนับ 1,000 รายต่อปี ผู้ป่วยไม่ต้องมารับน้ำเหลืองในรพ.เดือนละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 3-7 วันตลอดปี ช่วยลดค่าใช้จ่ายของรพ.ได้มาก</p>
<p>เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p><b>ค่ายลี้ภัยโรฮิงญาเสี่ยงอหิวาตกโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกออกแถลงการณ์ เตือนว่า ค่ายผู้อพยพชาวโรฮิงญาในบังคลาเทศเสี่ยงที่จะเกิดอหิวาตกโรคระบาด โดยมีการอพยพชาวโรฮิงญาเข้ามาอาศัยตามค่ายผู้ลี้ภัยบริเวณชายแดนถึง 68 แห่ง ซึ่งไม่มีทั้งน้ำดื่มสะอาด และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งยังเผชิญปัญหาขาดแคลนอาหารและยารักษาโรค อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลกได้จัดตั้งศูนย์การแพทย์เคลื่อนที่ไว้เรียบร้อยแล้ว</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch